

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ข่าวเด่นในฉบับ

- เชิญร่วมงาน มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ ๖
- ประมวลภาพคอนเสิร์ต ฟิงค์แพนเตอร์ฯ
- เชิญเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- จ.พิษณุโลก เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เอาใจนักท่องเที่ยว ๑ ธันวาคม ศกนี้

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง..

“พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ ๖”



วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ สวนริบึงคลาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)

เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

องค์การบริหารกิจกรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดงานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนริบึงคลาภิเษก มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยจะมีการประกวดขบวนแห่และกระทงใหญ่ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยจะเริ่มขบวนเริ่มต้นแห่ ณ บริเวณหอพักทะเลแก้วนิเวศ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป, การประกวดนางนพมาศ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษา มรพส. เพศหญิง อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป, การประกวดหนูน้อยนพมาศ (เด็กหญิงอายุระหว่าง ๔ - ๖ ปี), การประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม (สมัครเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน ๖ คน) โดยการประกวดต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๗๘ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.psu.ac.th

และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว และขอเชิญชวนอาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมงานดังกล่าว

ภายในปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในกำกับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

มรพส.จัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “พิงค์แพนเตอร์” ร่วมหารายได้สมทบกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มรพส.

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล วิชัย ปุญญะยันต์ และ พิงค์แพนเตอร์ ร่วมด้วย กรองทอง ทศนพันธ์ และ
วินัย พันธุรักษ์ เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มรพส. โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินชื่อดัง
ในอดีต ร่วมขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างดี มีผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ รวม ๙ ราย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย ทางคณะผู้จัดฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกคน
ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ และมีส่วนช่วยดำเนินการจัดงานครั้งนี้จนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย



ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ศิลปินได้กล่าวแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยฯ ว่าสามารถจัดงานได้อย่างดีเยี่ยม น่าประทับใจมากที่สุด
ทั้งด้านอาคารสถานที่ ฉาก องค์ประกอบทุกด้าน รวมทั้งบุคลากร มีความเป็นมิตรและเป็นกันเอง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
และมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ที่สำคัญทุกคนที่มาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถือว่าได้ร่วมกันทำบุญ ซึ่งทาง
คณะผู้จัดฯ จะนำเงินดังกล่าว เข้าสมทบกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา และจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของกองทุนต่อไป

เมืองสองแคว เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เอาใจนักท่องเที่ยว

เปิดโครงการ ห่มเหมยขาบ อาบแสงดาว กอดหมอกหนาว ดูดาวสามฤดู
เชิญชวนผู้สนใจสัมผัสความหนาวเย็น ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญ มีอุทยานแห่งชาติน้ำตกน้อยใหญ่อยู่กระจายทั่วไปทั้งจังหวัด มีพระพุทธรชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารที่สวยงาม เป็นที่สักการะบูชากราบไหว้ของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม เป็นจำนวนมาก โดยในภาพรวมแล้ว จังหวัดพิษณุโลกมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวปีละไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ จังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาพื้นที่กว่า ๒๐๐ ไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานมากนัก (ประมาณ ๑๗ กม.) โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานผ่านบ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม บริเวณที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้จะเรียกว่า **“ภูร่องกล้า”** โดยจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะแก่การพักผ่อนกางเต็นท์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสความหนาวเย็น โดยเฉพาะการมองเห็น **“แม่คะนิง”** ซึ่งในเมืองไทยจะหาดูได้ยาก

ในปีี้ จังหวัดพิษณุโลก จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและอากาศที่บริสุทธิ์ดูซากุระเมืองไทย **ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป** และจะทำพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหนาวเย็น สามารถเดินทางสู่การท่องเที่ยวได้หลายแห่ง โดยอยู่ห่างจากที่บึงกุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๐ กม. และสามารถเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หรือจะไปเที่ยวที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย หรือสามารถไปเที่ยวต่อที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็อยู่ไม่ไกลกันมากนัก ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ได้ในคราวเดียวกัน

จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมและสัมผัสความหนาวเย็นร่วมกัน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๕๓๕ - ๖๖๐๗ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๓๒ - ๑๒๘๐ และสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๕๒๔๖๔๔๐**

โครงการสระว่ายน้ำ มรพส. ขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจและรักสุขภาพทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการเดินแอโรบิค ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำฯ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๔๕ น. เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย **“.. สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกาย ..”**



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

166 หมู่ 5 ต.พลาชอุบล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๖-1๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com